

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๒๓๓๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเร่งรัดการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เรียน รัฐ-มท., ยธ., สธ., เลขา-สคก., ผบ.-ตร.

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๑๒๔๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖) เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และมติคณะรัฐมนตรี (๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เกี่ยวกับเรื่อง การเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร จึงขอมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้  
๑.๑ พิจารณาทบทวนกฎหมายและอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด ที่อาจเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางในการควบคุมวัตถุ/เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ตลอดจนเกณฑ์การกำหนดปริมาณยาเสพติดในครอบครองของบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดที่ต้องรับโทษตามกฎหมายให้ชัดเจน ครบถ้วน

๑.๒ ลดปริมาณผู้เสพยาเสพติด โดยใช้วิธีชุมชนบำบัด ซึ่งเป็นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนงาน ประสานงาน ขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม ทั้งนี้ มอบหมายให้พลตำรวจเอก ชินภัทร สารสิน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๓๔ (กุลิศรา), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ รัฐ-มท., ยธ., สธ. : จึ่งเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
เลขา-สกก. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ผบ.-ตร. : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป